

ที่ 80000001/346

20 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ปตท. ไม่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากการชำระค่าก๊าซธรรมชาติล่าช้า กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย งวดเดือนพฤษภาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ปตท. ร่วมช่วยบรรเทาภาระต้นทุนผลิตไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เพื่อลดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าต่อภาคประชาชน ในช่วง
สถานการณ์วิกฤตด้านราคาพลังงานของประเทศไทย โดยการไม่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากการชำระค่าก๊าซ
ธรรมชาติล่าช้ากับ กฟผ. สำหรับการขอเลื่อนชำระเงินค่าก๊าซฯ งวดเดือนพฤษภาคม 2565 ที่จะครบกำหนด
ชำระในเดือนมิถุนายน ของ กฟผ. ไปชำระภายในเดือนตุลาคม 2565 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 340 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน”) เนื่องจาก
ปตท. ในฐานะผู้ขาย และ กฟผ. ในฐานะผู้ซื้อ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ (กระทรวงการคลัง) เป็นบุคคลเดียวกัน ทำให้
รายการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ประเภทที่ 4 กล่าวคือ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ และเมื่อคำนวณขนาดรายการดังกล่าวแล้ว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันที่มีมูลค่ารวม
สูงสุดจากการคำนวณตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันดังกล่าว ที่มีขนาดเท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่น้อยกว่าร้อยละ 3.00
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของปตท. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนั้น ปตท. จึงมี

/หน้าที่ต้อง...

หน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย แต่ขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของ ปตท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0 2537 3518

โทรสาร 0 2537 3948

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)**

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของปตท. ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติให้ ปตท. ไม่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากการชำระค่าก๊าซธรรมชาติล่าช้า กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งวดเดือนพฤษภาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับปตท.

ผู้ขาย : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

ผู้ซื้อ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)

ความสัมพันธ์ : ปตท. และ กฟผ. เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ปตท. และ กฟผ. มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ได้แก่ กระทรวงการคลัง

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การจัดหาก๊าซธรรมชาติในประเทศมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลก ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. สูงขึ้นมาก ขณะที่ กฟผ. ไม่สามารถปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าตามมติของภาครัฐฯ ที่ช่วยเหลือภาคประชาชน ในช่วงสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความช่วยเหลือกับ กฟผ. โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากการชำระค่าก๊าซธรรมชาติล่าช้า งวดเดือนพฤษภาคม 2565 ดังกล่าวข้างต้น

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดอกเบี้ยจากการชำระเงินล่าช้าของธุรกรรมดังกล่าว มีมูลค่ารวมประมาณ 340 ล้านบาท

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

อัตราดอกเบี้ยการชำระหนี้มูลค่าที่ชำระตามตลาด โดยอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate : MOR) ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกด้วย 2

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของ ปตท. โดยภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม ปตท. ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการอื่น ๆ

7. ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสีย

ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียในหัวข้อภาวะ ปตท. ไม่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากการชำระค่าที่ชำระตามตลาด ค่าชำระกับ กฟผ. งวดเดือนพฤษภาคม 2565 ได้แก่ นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ (ปลัดกระทรวงการคลัง) ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลัง ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมใน ปตท. ดังนั้น นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ จึงคงให้ความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการของปตท. เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการของปตท. มีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ มีส่วนช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการดำเนินธุรกิจของ กฟผ. ซึ่งเป็นองค์กรที่ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากการชำระค่าที่ชำระตามตลาด ค่าชำระ เพื่อลดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าต่อภาคประชาชน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของปตท. ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของปตท. ตามข้อ 8. ข้างต้น

ไม่มี